

NEWTNT EXPRESS là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực [mua hàng Trung Quốc](#)

online. Công ty chúng tôi chuyên nhận

[đặt mua hàng Trung Quốc](#)

, và hôm nay chúng tôi đề cập là

[mua hàng trên Aliexpress](#)

. Bên cạnh biết Taobao, Alibaba là trang rất uy tín và cung cấp nguồn hàng Trung Quốc.

Nhưng một số mặt hàng Taobao hoặc Alibaba không có bên có thể mua trên Aliexpress.

Aliexpress là chuyên trang cung cấp biết cho những ai hay mua hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc có gì? Quần áo, giày, xe đạp, nước hoa, tablet, smartphone, phụ kiện...Aliexpress đề cập.

Đến với công ty chúng tôi bên sẽ được hỗ trợ mua hàng, thu đúng như giá trên web niêm yết, với đội ngũ nhân viên nhiệt tình sẽ giúp bên hài lòng và sẵn lòng mua cũng như chốt đơn hàng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Cách thức mua hàng

Sau khi các bên tìm được links hàng, bên gửi danh sách links hàng đó vào mail: tailoc.may@gmail.com

hoặc

muahangtrungquoconline@gmail.com

cho bên mình cùng với thông tin và sẵn lòng:

Chúng tôi sẽ giúp bên liên hệ và đàm phán với nhà cung cấp và gửi lại bên báo giá để bên kiểm tra, khi đã thỏa thuận xong bên phía thanh toán 100% số tiền mua hàng cùng phí chuyển tiền theo bên giá dịch vụ của công ty.

Các phí vận chuyển sẽ căn cứ vào trọng lượng thực tế khi hàng về Việt Nam

Đề nghị cho các bên chúng tôi xin thông báo bên giá dịch vụ của chúng tôi

Cách tính :

Giá 1 số tiền phí đặt hàng = (Giá Website TQ * Tỷ giá nhân dân tệ) + Phí vận chuyển + phí chuyển tiền

Trong đó:

Giá Website TQ là giá được hiển thị trên các shop Trung Quốc với số tiền phí bên chi.

Tỷ giá nhân dân tệ : Là tỷ giá giữa tiền Việt Nam & Tiền Trung Quốc

Phí vận chuyển : vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam.

Lưu ý

Các bên nghiên cứu kỹ các số tiền phí đã đặt, các thông số mặt hàng khi order nhé.**NEWTNT EXPRESS**

order theo mã code số tiền phí vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bên đặt số tiền phí này lại yêu cầu số tiền phí khác.

Ngoài ra, **NEWTNT EXPRESS** còn cung cấp [**dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế**](#) giá rẻ, uy tín.